



คำสั่ง โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

ที่ 30/2564

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพ

ประจำปีการศึกษา 2563

ตามที่ ฝ่ายแผน งบประมาณและประกันคุณภาพ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม มีนโยบาย ตรวจสอบติดตามคุณภาพภายในโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน การศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 6 มาตราที่ 48 และเพื่อให้การดำเนินงานระบบประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2563 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นสมควรแต่งตั้ง คณะกรรมการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการอำนวยการ

Table with 4 columns: Position, Name, Title, and Role. Lists members of the Steering Committee including the Dean, various deans, and department heads.

คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายวิชาการ หลักสูตรและการสอน

Table with 4 columns: Position, Name, Title, and Role. Lists members of the Academic and Curriculum Committee including the Dean of Faculty and various department heads.

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	(อาจารย์ณัณษา	ตรงประเสริฐ)	กรรมการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา	(อาจารย์ทินวัฒน์	นาคศรีอาภรณ์)	กรรมการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ	(อาจารย์อติญา	วงษ์วาท)	กรรมการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ	(อาจารย์รัชดาวัลย์	ปลั่งเกียรติยศ)	กรรมการ
หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	(อาจารย์เอกกร	ชื่นคำ)	กรรมการ
หัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์	(นายไพศาล	ชวานาฟาง)	กรรมการ
หัวหน้าศูนย์แนะแนว	(อาจารย์ ดร.รับขวัญ	ภูษาแก้ว)	กรรมการ
หัวหน้าศูนย์สังเกตการณ์โลกและอวกาศ	(อาจารย์วิทยา	อินโท)	กรรมการ
หัวหน้าหน่วยทะเบียนและประเมินผล	(นางสาวอมฤต	บรรลังก์)	กรรมการ
เจ้าหน้าที่หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ	(นายนิพนธ์	รักประทานพร)	กรรมการ
หัวหน้าหน่วยวิชาการ หลักสูตรและการสอน	(นางสุรัตนา	ตั้งจิตไพศาล)	กรรมการ
นางสาวนันทกาญจน์ สุทธิบุญพันธ์			กรรมการ
นางจันทร์รุ่ง แซ่ตั้ง			กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายจัดการศึกษา			
รองผู้อำนวยการฝ่ายจัดการศึกษา	(อาจารย์ทัศนีย์	ศรีพิพัฒน์)	ประธาน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจัดการศึกษา	(อาจารย์สุดธิดา	ศรีจันทร์)	กรรมการ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจัดการศึกษา	(อาจารย์ศิรดา	ทองเชื้อ)	กรรมการ
หัวหน้าหน่วยห้องสมุด	(นางปะราณี	โมระกรานต์)	กรรมการ
นายวิสุทธิธรรม แต่สุวรรณ			กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายบริหาร			
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร	(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพัตรา	อุดมั่ง)	ประธาน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร	(อาจารย์สุมิตรา	คุณวัฒน์บัณฑิต)	กรรมการ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร	(อาจารย์สุพิสันธ์	ฝึกฝน)	กรรมการ
และหัวหน้าหน่วยประชาสัมพันธ์			
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร	(อาจารย์กมลชนก	สกนธวัฒน์)	กรรมการ
หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมสมรรถภาพทางกาย	(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร	หรรษานิมิตกุล)	กรรมการ
หัวหน้าหน่วยพัสดุ	(นางสาวมนัสวี	ประทุมทิพย์)	กรรมการ
หัวหน้าหน่วยโภชนาการ	(นางสาวกรองแก้ว	สรนันท์)	กรรมการ
หัวหน้าหน่วยผลิตเอกสาร	(นางอมร	นพตระกูล)	กรรมการ
หัวหน้าหน่วยการเงินและบัญชี	(นางสัททยา	เกาเวนิต)	กรรมการ
เจ้าหน้าที่หน่วยอนามัย	(นางเพียงใจ	ทองอร่าม)	กรรมการ
หัวหน้าหน่วยเทคโนโลยีการศึกษา	(นายพิเชษฐ์	ล้ำกิจจา)	กรรมการ
หัวหน้าหน่วยบริหารทั่วไป	(นายโชคชัย	ชลันธร)	กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม			
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม	(อาจารย์พรเทพ	ทองตั้ง)	ประธาน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม	(อาจารย์กัมปนาท	ไชยรัตน์)	กรรมการ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม	(อาจารย์วิทยานนท์	ชาวสังข์)	กรรมการ
หัวหน้าหน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ	(นายพรชัย	นระศรี)	กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายกิจการนักเรียน

รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน	(อาจารย์ศยามล	นามสุบิน)	ประธาน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน	(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรรัตน์	บุบผโชติ)	กรรมการ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน	(ผู้ช่วยศาสตราจารย์น้ำผึ้ง	ศุภอุทุมพร)	กรรมการ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน	(อาจารย์อมรินทร์	อำพลพงษ์)	กรรมการ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน	(อาจารย์นาทพงศ์	หนูสวัสดิ์)	กรรมการ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน	(อาจารย์สิทธิชัย	สิงหเสนา)	กรรมการ
หัวหน้าหน่วยกิจการนักเรียน	(นายอนพัทธ์	กิตตินพศักดิ์)	กรรมการและเลขานุการ
นางสาวชลธิมา แซ่เอี้ยว			กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ	(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาถวี	นันทาภินัย)	ประธาน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ	(ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา	พิกุลกานตเลิศ)	กรรมการ
นายกมลภพ เจนสุทธิเวชกุล			กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายแผน งบประมาณและประกันคุณภาพ

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผน งบประมาณและประกันคุณภาพ	(อาจารย์ ดร.กวรรณ	แสงตระกูล)	ประธาน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายแผน งบประมาณและประกันคุณภาพ	(อาจารย์ณภักซ์	พรหมแก้วงาม)	กรรมการ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายแผน งบประมาณและประกันคุณภาพ	(อาจารย์ ดร.พรทิพย์	ธีรภานนท์)	กรรมการ
นางสาวปัทมา ชูชื่น			กรรมการและเลขานุการ
หัวหน้าหน่วยแผน งบประมาณฯ	(นางสาวมยุรี	มาสา)	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายวิรัชกิจและกิจการพิเศษ

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิรัชกิจและกิจการพิเศษ	(อาจารย์วราเดช	กัลยาณมิตร)	ประธาน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิรัชกิจและกิจการพิเศษ	(อาจารย์บุญฤทธิ์	บุญมา)	กรรมการ
นางสาววันเพ็ญ สันหนองเมือง			กรรมการและเลขานุการ

สั่ง ณ วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2564

พรพรม ชัยฉัตรพรสุข

(อาจารย์พรพรม ชัยฉัตรพรสุข)

ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
และรองคณบดีคณะครุศาสตร์